



ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑  
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  
โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักสถาปัตยกรรม กำลังดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีที แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด ร่วมกับบริษัท พิสุทธิ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจ้างออกแบบค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำเป็นต้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการฯ ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการของรัฐเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่อยู่ในท้องที่ ประชาชนผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ผลการจัดทำแผนแม่บทและร่างการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงการฯ เบื้องต้น งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย ๒ เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล จัดแบ่งจำนวนคนให้ไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้อง ลงทะเบียนผ่าน QR Code “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมทุกราย โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑. วิธีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีการดังนี้

๑.๑ การแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาต่อที่ประชุม

๑.๒ การแสดงความคิดเห็นโดยเขียนลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้

๒. การบรรยายเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยการนำเสนอบนจอภาพ

๓. การปิดประกาศ ณ สำนักงานจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

๔. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

<http://www.publicconsultation.opm.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคราทิพย์ เอี่ยมกมลลา)  
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง  
สถาปนิกใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง